

QUẢN TRIỆT CÁC VĂN BẢN MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

Đây là nội dung hội nghị do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 10/5. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu là thường trực cấp ủy, lãnh đạo văn phòng và công chức làm công tác tổng hợp biên tập, văn thư, lưu trữ các huyện ủy, thành

ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, chánh văn phòng, trưởng phòng hành chính và công chức văn thư, lưu trữ các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã được nghe đồng chí Đỗ Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt 3 nội

dung: Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ

chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là những nội dung cụ thể, cần thiết đối với những người làm công tác văn phòng cấp ủy. Do vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu dù hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, nắm chắc các quy định về thể loại, thể

thức văn bản và cấp có thẩm quyền ban hành. Qua hội nghị, mỗi cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ hiểu rõ thẩm quyền ban hành của từng cấp, từ đó tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị khi ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng thể thức và thể loại văn bản. Đồng chí yêu cầu tất cả các văn bản của cấp ủy ban hành trong thời gian tới phải bảo đảm đúng thể loại, thể thức và thẩm quyền ban hành.

ANH ĐÀO

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, chiều ngày 10/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà một số trí thức tiêu biểu.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà ông Phan Kế Toại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tác giả giải pháp

ứng dụng chụp cắt lớp vi tính 128 dãy trong chẩn đoán phình động mạch não; bà Nguyễn Thị Thanh Trung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có đề tài áp dụng giá trị ứng dụng của điện tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán vị trí tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; ông Nguyễn Viết Huy, Văn phòng Thành ủy

Thái Bình, tác giả giải pháp tích hợp văn học, nghệ thuật tạo hình và công nghệ nhằm phát triển nhận thức của trẻ thông qua các hiện tượng khoa học tự nhiên; ông Đỗ Chí Lệ, Công ty Cổ phần Thương mại Thành công, tác giả giải pháp phân loại xử lý rác thải thành hàng hóa theo công nghệ TTD-01. Đây là những trí thức có nhiều đề tài, giải pháp nghiên cứu có tính

ứng dụng thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội và đã đạt giải cao trong hội thi sáng tác khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ VII.

Phát biểu tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các trí thức trong việc nghiên cứu, đưa ra các giải pháp khoa học, công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần tạo mọi điều kiện để các trí

thức tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các trí thức với niềm đam mê nghiên cứu sẽ cho ra đời nhiều đề tài, giải pháp mới, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ và kỹ thuật của tỉnh.

HOÀNG LANH

Bàn giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường một số tuyến sông trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 10/5, Sở Tài nguyên và Môi trường họp bàn giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường một số tuyến sông trên địa bàn thành phố Thái Bình.



Sông Đoàn Túc ô nhiễm nghiêm trọng, màu đen đặc, mùi hôi thối.

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Đoàn Túc, sông Bạch, sông Vĩnh Trà (thành phố Thái Bình) vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân do nước thải sinh hoạt của nhân dân hai bên bờ sông, một số cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Phong Phú chưa đầu tư xử lý nước thải tập trung, nước thải sản xuất của các dự án, chủ đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp vẫn còn rò rỉ và tình trạng xả trộm vào ban đêm...

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường một số tuyến sông trên địa bàn thành phố, UBND thành phố cần đầu tư hệ thống thu gom, đầu nối toàn bộ nước thải của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Phong Phú vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh; hoàn thiện mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt ban đêm thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; thường xuyên tổ chức

nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến sông. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường.

MINH NGUYỆT

Phát động chiến dịch vệ sinh tay nhân viên y tế

Hưởng ứng kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, chiều ngày 10/5, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay nhân viên y tế với chủ đề "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết bệnh viện bắt đầu từ bàn tay của bạn".

Nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra nhiều tổn kém cho người bệnh, gia đình người bệnh, bệnh viện và xã hội. Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện là áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quan trọng, hiệu quả là vệ sinh tay. Hàng năm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đều tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh tay với các

chủ đề khác nhau nhằm nâng cao ý thức của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh trong việc chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bệnh viện và chủ tịch hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn đã ký cam kết với lãnh đạo Sở Y tế về thực hiện nghiêm túc chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đại diện các khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo Bệnh viện về việc thực hiện nghiêm các nội dung ký kết và đúng thời điểm, quy trình vệ sinh tay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ĐỨC ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH Ngăn chặn sự xâm nhập của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ"

Thời gian qua, "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" đã có những hoạt động xâm nhập, tuyên truyền, lôi kéo một số sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia. Trước tình hình đó, Trường Đại học Thái Bình đã có những biện pháp tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của học sinh, sinh viên (HSSV).



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình trong giờ học.

Chủ đề chính trong buổi sinh hoạt cuối tuần của lớp cao đẳng may 17A2, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Thái Bình liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ". Sau khi được cán bộ Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về những nét cơ bản, đặc biệt là những thủ đoạn, phương thức hoạt động, tuyên truyền lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin tham gia tổ chức tôn giáo phi pháp này, giáo viên và sinh viên trong lớp đã cùng thảo luận sôi nổi. Sinh viên Lương Thị Nhung chia sẻ: Trước những thông tin trên báo chí và được nhà trường cung cấp, bản thân em và các bạn thấy đây là một tổ chức gắn máy tôn giáo hoạt động phi pháp, lợi dụng những người có hiểu biết hạn chế, hoàn cảnh éo le hoặc có vấn đề về tinh cảm, tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo hòng trục lợi bất chính. Mỗi người trẻ đều ý thức được trách nhiệm học tập và lao động vì bản thân, gia đình và xã hội, do đó em và các bạn trong Trường kiên quyết đấu tranh, tẩy chay tổ chức "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ".

Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hiện là sinh viên lớp quản trị kinh tế K4, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Minh Sơn cho biết: Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, mỗi HSSV trong Trường còn phải là một tuyên truyền viên tích cực cho người thân trong gia đình và cộng đồng hiểu rõ bản chất của cái gọi là "Hội Thánh Đức

Chúa trời mẹ" để tránh xa cái tổ giáo, tin ngưỡng để truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, trục lợi bất chính, làm ảnh hưởng đến thân tâm phong mỳ tục và cuộc sống của nhân dân, em mong các cơ quan chức năng có các biện pháp mạnh xử lý các đối tượng cầm đầu.

Trường Đại học Thái Bình

là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng với trên 4.000 HSSV đang theo học, trong đó 244 HSSV đến từ tỉnh ngoài, 83 em là người dân tộc thiểu số. Song song với đào tạo kiến thức chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV luôn được nhà

trường chú trọng. Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ban, ngành chức năng, Trường Đại học Thái Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngăn chặn sự xâm nhập của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ". Ông Đỗ Tiến Dũng, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Bên cạnh việc ra các công văn thông báo, Ban giám hiệu đã chỉ đạo các khoa đào tạo triển khai đến toàn bộ giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập của lớp quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm, diễn biến của HSSV để kịp thời can thiệp và xử lý những tình huống phát sinh. Phòng Công tác học sinh, sinh viên cùng các lực lượng thanh tra và pháp chế nhà trường đã tăng cường công tác kiểm tra sĩ số, nền nếp giảng đường, kịp thời phát hiện những HSSV nghỉ học dài ngày không có lý do. Phòng Hành chính tổng hợp phối hợp cùng ban quản lý ký túc xá, lực lượng bảo vệ, thanh niên xung kích triển khai các biện pháp tăng cường an ninh trật tự, kiểm tra, giám sát người lạ vào khu ký túc xá của trường. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa của Đoàn Thanh niên, những nội dung tuyên truyền giúp HSSV nhận biết thủ đoạn, phương thức hoạt động của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" cũng số điện thoại đường dây nóng của nhà trường và cơ quan chức năng để kịp thời tố giác các đối tượng truyền đạo trái phép.

MINH HƯNG

LỄ ĐÓN BẢNG CÔNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều hoạt động như rước nước, rước kinh, tế lễ mở cửa đền... Điểm độc đáo của lễ hội đền Lộng Khê còn lưu giữ được cho đến ngày nay, tạo khác biệt so với các lễ hội khác là điệu múa bát dật và tục đốt cây đinh liệu với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu, may mắn, sung túc cả năm cho dân làng. Năm 1990, đền Lộng Khê được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội truyền thống đền Lộng Khê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội đền Lộng Khê vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận lễ hội đền Lộng Khê được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua chương trình hành động bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đền Lộng Khê.

THẢO LUẬN ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

còn góp phần tinh giản đầu mối tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyên sâu, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận... Đề án do Sở Y tế xây dựng báo cáo UBND tỉnh đã sáp nhập hai đơn vị trước, sau đó đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình, quy mô 120 giường bệnh, chia thành hai cơ sở số 1 và 2, có các khoa, phòng, tổ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc nên sáp nhập hai đơn vị trước hay đổi tên trước; tên đề án; có nên chia thành hai cơ sở hay thống nhất; số lượng các khoa phòng bảo đảm phù hợp, số biên chế giảm khi sáp nhập; số cán bộ lãnh đạo cấp phó khi sáp nhập; việc bàn giao quản lý hành chính làng phong, các thiết chế tôn giáo và việc nuôi dưỡng, chăm sóc 200 bệnh nhân phong tàn tật như thế nào cho phù hợp....

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó lưu ý nên đổi tên Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình trước, sau đó mới sáp nhập Trung tâm Da liễu vào Bệnh viện. Đổi tên đề án phù hợp với quy trình thực hiện, bảo đảm ngắn gọn. Xây dựng đề án là một bệnh viện thống nhất, không có cơ sở 1 và 2; các khoa, phòng bảo đảm tinh gọn, không có tổ; số lượng lãnh đạo cấp phó cần thực hiện đúng theo quy định, không để quá nhiều...

THÁI THỤY, TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

NTM tại địa phương, đặc biệt là công tác đấu giá đất để tạo nguồn vốn cho xây dựng NTM tại các xã hiện nay.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Thái Thụy đã đạt được trong xây dựng NTM, trong đó có việc xử lý nợ đọng cơ bản, thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các xã đăng ký về đích NTM... Đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đấu giá đất tại các xã. UBND huyện Thái Thụy cần tiếp tục tuyên truyền những chủ trương, chính sách, văn bản mới về xây dựng NTM để các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM chủ động rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong đó chú trọng các tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường...

* Chiều ngày 10/5, UBND tỉnh làm việc với huyện Tiền Hải về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của các xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 và mục tiêu của Tiền Hải trở thành huyện NTM năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đến nay, Tiền Hải có 27/34 xã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng NTM. Còn lại 7 xã đạt từ 11 - 16 tiêu chí.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Tiền Hải đã làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ các nguồn lực của trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng NTM. Để thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, đồng chí yêu cầu huyện có giải pháp cụ thể hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Tịch cực tuyên truyền chính sách mới, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện tốt các nội dung xây dựng NTM. Tạo chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... Ngoài ra, cần rà soát các tiêu chí của các địa phương đã hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt về văn hóa, môi trường. Các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm nay cần triển khai các giải pháp đồng bộ để về đích theo đúng kế hoạch.

HIỆP ĐỒNG THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè, công trình đê, xung yếu; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh chủ động kiểm tra thực địa, đường cơ động, vị trí tập kết lực lượng, phương tiện, vật chất, kế hoạch sơ tán dân. Các cơ quan, đơn vị tích cực cùng cơ, văn sắm vật chất, phương tiện cần thiết nhằm bảo đảm cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là chuẩn bị tốt phương châm "4 tại chỗ".



Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân thu hoạch lúa.